

KHAI MẠC KỶ THI...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự khai mạc kỳ thi.

Sáng ngày 22/11, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2022 tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức...

Sáng ngày 22/11, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2022 tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên, 2 thí sinh dự thi nâng ngạch lên cán sự, cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính...

Kỳ thi này có đặc thù là một kỳ thi với 3 đối tượng cùng tham dự. Tham gia kỳ thi có 79 thí sinh là cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi; Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trưng ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/11, UBND tỉnh họp nghe Sở Công Thương báo cáo phương án xử lý cụm công nghiệp (CCN) do cấp huyện quản lý; Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch biên chế 2022 - 2026, cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; Công an tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố dự họp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp

Toàn tỉnh có 28 CCN do UBND cấp huyện quản lý một phần hoặc toàn bộ. Hiện phần lớn các CCN do cấp huyện quản lý không được đầu tư hạ tầng, chưa đáp ứng yêu cầu về quy hoạch và bảo vệ môi trường, công tác giải phóng mặt bằng chậm, việc thu hút đầu tư gặp khó khăn. Sở Công Thương đề xuất đưa 6 CCN ra khỏi phương án phát triển CCN của tỉnh, 17 CCN bàn giao cho nhà đầu tư hạ tầng tiếp nhận để đầu tư xây dựng, các CCN còn lại giao cho UBND cấp huyện tiếp tục đầu tư, quản lý toàn bộ.

Để khắc phục những bất cập về hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương sớm xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về chủ trương, cơ chế chuyển giao CCN cho nhà đầu tư hạ tầng, đồng thời nghiên cứu làm mô hình thí điểm bàn giao CCN, từ đó tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Tiếp tục tinh giản biên chế

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng số biên chế công chức của tỉnh được

Ban Tổ chức Trưng ương giao năm 2022 là 1.827 biên chế; giao giai đoạn 2022 - 2026 là 1.736 biên chế. Như vậy, đến năm 2026 Thái Bình phải tinh giản 91 biên chế. Căn cứ thực trạng quản lý biên chế và đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đề xuất 2 phương án quản lý và tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2022 - 2026 xin ý kiến UBND tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế và Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ tổng hợp ý kiến của các cơ quan, địa phương, theo đó 8/8 huyện, thành phố đề nghị chuyển trung tâm y tế về UBND huyện, thành phố quản lý; trong khi đó, Sở Y tế đề nghị giữ nguyên mô hình như hiện nay trong giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh thống nhất về việc thành lập thêm phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh theo đề nghị của đơn vị này.

Cho ý kiến về công tác quản lý và tinh giản biên chế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án đề xuất của Sở Nội vụ, đồng thời đề nghị trong quá trình thực hiện cần linh hoạt nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển của các đơn vị sự nghiệp. Khuyến khích các đơn vị tự chủ tài chính nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đối với công tác quản lý và tinh giản công chức cấp xã, giao các huyện, thành phố nghiên cứu kỹ, xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện tinh giản cả cán bộ và công chức xã.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ về thành lập phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; giao Sở Y tế và các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc quản lý trung tâm y tế các huyện, thành phố bảo đảm hiệu quả.

là hoạt động công vụ thường xuyên, quan trọng nhằm lựa chọn công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định. Việc tổ chức tốt kỳ thi có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; là một trong những cơ sở đánh giá trình độ, năng lực của công chức để phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Cán bộ, công chức tham gia kỳ thi nâng ngạch cần xác định đây là cơ hội để tự đánh giá bản thân, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thiện năng lực thực thi công vụ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nội quy, quy chế, chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, minh bạch, khách quan, dân chủ, công bằng và chất lượng của kỳ thi; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế thi. Các thí sinh dự thi bình tĩnh, tự tin, phát huy năng lực và vận dụng tốt nhất những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác để làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh đã trở về phòng thi và thi các môn trắc nghiệm của vòng 1.

ĐẠO QUYÊN

Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị mới có hiệu quả cao vào sản xuất, kinh doanh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, dự kiến tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ, xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ hình thành doanh nghiệp Khoa học công nghệ và thường cho doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế. Trong giai đoạn 2023 - 2025 dự kiến hỗ trợ cho 56 lượt doanh nghiệp, tổ chức với kinh phí 5.330 triệu đồng.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khuyến khích phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách để trình HĐND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới.

Chính sách mới cho lực lượng dân phòng

Thực hiện chính sách đối với lực lượng dân phòng, UBND tỉnh giao Công an tỉnh xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Theo đó, dựa trên các quy định của pháp luật liên quan, Công an tỉnh tham mưu, đề xuất mức hỗ trợ cho đội trưởng đội dân phòng bằng 15,5%, đội phó đội dân phòng bằng 15% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Công an tỉnh và đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu bố trí nguồn lực để sẵn sàng thực hiện khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua.

KHẮC ĐUẤN

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân; tiếp tục có cơ chế hỗ trợ các xã giải quyết đất xen kẹt trong khu dân cư tạo nguồn lực trả nợ đọng và đầu tư xây dựng hạ tầng để phân đấu về đích nông thôn mới nâng cao; có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn, hỗ trợ người dân diệt chuột bảo vệ mùa màng, đồng thời có giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Về chính sách xã hội, cử tri kiến nghị cần mở rộng đối tượng, tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, giảm tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi xuống 75 tuổi. Về lĩnh vực giao thông, cử tri kiến nghị bố trí kinh phí tu sửa các điểm sạt lở ở một số bờ sông; sửa chữa những tuyến đường giao thông đang xuống cấp; nâng cấp cảng cá Cửa Lân; xử lý nghiêm các hộ kinh doanh, xây dựng nhà ở lấn chiếm đê điều và các phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải. Cử tri cũng đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng môi trường ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; nâng cao công suất, chất lượng nước sạch nông thôn; có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong xử lý rác thải nông thôn. Cử tri mong muốn HĐND, ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực sự cử tri và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện đại biểu HĐND tỉnh phát biểu cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri, mong muốn cử tri và nhân dân các huyện tiếp tục đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh, của huyện; đồng thời, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đồng chí đề nghị lãnh đạo các huyện nghiên cứu giải quyết thỏa đáng, đúng luật ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi kỳ họp tới.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh với cử tri huyện Vũ Thư.



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm xã An Dục (Quỳnh Phụ).

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Sáng ngày 22/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể của Trường Tiểu học Vũ Phúc và Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình).

Trường Tiểu học Vũ Phúc có hơn 900 học sinh, trong đó có gần 790 học sinh ăn bán trú. Trường Tiểu học Trần

Lâm có gần 1.340 học sinh (ở cả khu A và B), trong đó hơn 630 học sinh ăn bán trú. Cả hai trường đều ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Nam Hà Nội, chi nhánh Thái Bình có địa chỉ tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Tại các trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra điều

kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ dụng cụ, chế biến thực phẩm, điều kiện vệ sinh con người; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; việc bố trí sắp xếp bếp ăn theo nguyên tắc một chiều; quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; việc kiểm tra ba bước, lưu mẫu thức ăn... Qua kiểm tra, các trường và đơn vị cung cấp suất ăn đã chấp hành tốt những quy định, điều kiện về bảo đảm ATTP, đồ dùng trong khu vực bếp nấu, phòng ăn được quan tâm đầu tư; nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động, nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm có địa chỉ rõ ràng. Tuy nhiên, tại các bếp ăn vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: diện tích bếp còn hẹp, không có phòng thay đồ cho nhân viên trực tiếp chế biến; vẫn có côn trùng ở khu vực bếp. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đề nghị các trường và đơn vị cung cấp suất ăn sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm ATTP các bữa ăn, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh.

NHƯ HOÀNG



Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra dụng cụ dụng cụ thực phẩm và test nhanh hàn the trong giò tại bếp ăn Trường Tiểu học Vũ Phúc.

Tập huấn kỹ năng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Ngày 21/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho cán bộ, hội viên nông cốt. Tại lớp tập huấn, các học viên

được truyền đạt, bổ sung kiến thức liên quan đến HIV như: cơ chế lây truyền HIV từ mẹ sang con; các can thiệp điều trị cho mẹ, cho con để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con... Từ đó mỗi học viên sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho

người dân địa phương trong công tác phòng, chống HIV, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi HIV trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 21/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm cho cán bộ, hội viên nông cốt.

KUẤN PHƯƠNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 22/11. Thế giới: Hơn 643,5 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Ghi nhận 316 ca mắc Covid-19 mới trong ngày. Thái Bình: Trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 67,4%.

Tính đến hết ngày 21/11, Thái Bình đã tiêm được hơn 4.317.600 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,44%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 65,3%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 91,97%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 67,4%. HOÀNG LANH. Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh. SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG. 1. Tên gọi: Văn Phòng công chứng Hoàng Thị Thanh Thủy. 2. Họ và tên trưởng văn phòng công chứng, công chứng viên: Trưởng văn phòng công chứng: Hoàng Thị Thanh Thủy. 3. Giấy đăng ký hoạt động số 24/TP-ĐKHHCĐ ngày 17/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.